

ด่วนที่สุด

ที่ นร 1112/ 2195



ตัวชี้วัดตามมติคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3190
วันที่ 4 พ.ค. 2550 108

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม กทม. 10100

962/ 2/324
14 พค 50
11 300

11 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติเสนอแผน 5 ปี รองรับการดำเนินงานการสำรวจภาวะสุขภาพและตรวจร่างกายประชาชนไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว (ล) 6617 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติเสนอแผน 5 ปี รองรับการดำเนินงานการสำรวจภาวะสุขภาพและตรวจร่างกายประชาชนไทย ของกระทรวงสาธารณสุข ไปให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของแผน 5 ปี รองรับการดำเนินงานการสำรวจภาวะสุขภาพและตรวจร่างกายประชาชนไทย เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจภาวะสุขภาพ ฯ สามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายและการพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุขในอนาคต รวมทั้งการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนที่เหมาะสม โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

1. ควรเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพและตรวจร่างกายประชาชนไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสุขภาพได้อย่างจริงจัง
2. การกำหนดกรอบแนวทางการสำรวจภาวะสุขภาพ ควรให้ความสำคัญในประเด็นที่จะนำไปสู่การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสร้างกระบวนการ/กลไกเพื่อผลักดันให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจภาวะสุขภาพประชาชนไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับชุมชนและสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบในระดับนานาชาติได้
3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ควรระดมความร่วมมือในด้านงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร จากภาคีการพัฒนาต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว เพื่อช่วยลดภาระการพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ สินธุวนิช)

รองเลขาธิการ ฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ